



ถนนที่แก้ปัญหาไม่จบสิ้น

เรียน บ.ก.ข่าวสด

ชาวบ้านที่อาศัยในละแวกบ้านกิ่ง-บางไทร ร้องมาว่า สภาพถนนทางหลวงหมายเลข 3011 บ้านกิ่ง-บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ยังแก้ปัญหาไม่จบสิ้น ที่ผ่านมามีหน่วยงานแก้ปัญหาถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยการปรับพื้นผิวถนน ไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ยังไม่มีการลาดยางมะตอย ทำเพียงนำหินคลุกมาลงแล้วบดอัด เมื่อเวลาผ่านไปได้เพียง 1 เดือน พบว่าเกิดฝุ่นกระจายเวลาที่รถยนต์วิ่งสัญจรไปมา โดยเฉพาะเวลาที่รถบรรทุกวิ่งฝุ่นกระจายทั่วถนน เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสัญจรไปมาของชาวบ้าน ชาวบ้านเกรงว่าสัญญาของการทำถนนที่ยังอยู่ในการรับประกันจะหมดลงเสียก่อนแล้วผู้รับเหมาจะไม่เข้ามาซ่อมแซม รัฐบาลจะต้องมาเสียงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนมาซ่อมแซมถนนซ้ำอีก ขอความกรุณาตรวจสอบโดยเร็ว

สไบนาง

ตอบ สไบนาง

ข้อร้องเรียนของคุณและของชาวบ้าน ในปัญหาถนนทางหลวงบ้านกิ่ง-บางไทร หวังว่ากรมทางหลวงจะได้รับทราบและเร่งแก้ไขให้เสร็จสิ้นไม่คาราคาซังต่อไป

ยิ่งลู่อยู่นาน-ยิ่งคิดถึงทักษิณ

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

เคยเกลียดนายทักษิณ ชินวัตร มากๆ ร่วมเชียร์มือจับไล่ นายทักษิณ ยุคพรม.เสื้อเหลืองด้วย มาจนยุคกปปส.จนหวัดจับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ น้องสาวทักษิณ ก็เชียร์มาตลอด เกลียด

รัฐบาลทุนสามัญ แต่มายุคนี้ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคนจำนวนไม่น้อยเรียกนายทักษิณ ให้กลับมาบริหารประเทศ เพราะรัฐบาลยุคที่มีนายทหารมาเป็นผู้นำ ตั้งแต่การยึดอำนาจเมื่อปี 2557 ไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศ แก่เศรษฐกิจไม่ได้ จะแก้ได้อย่างไร ในเมื่อเขาเป็นทหาร จะมีความรู้ความสามารถด้านวิกฤตประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเจอสถานการณ์โรคระบาดโควิด เห็นได้ชัดเลยว่าทั่วโลกเขาเริ่มฉีดวัคซีนกันตั้งแต่ต้นปี 2564 แต่ของเราเกือบครึ่งปีจึงจะเริ่มฉีด แล้วที่มาจากวัคซีน เปรียบเทียบกับทั่วโลก เห็นได้ชัดว่าแตกต่างกันมาก ขนาดไหน มาในช่วงหลังเมื่อมีคลับเฮาส์ ได้ฟังวิสัยทัศน์หลักคิดหลักบริหารของนายทักษิณบ่อยๆ เทียบกับผู้นำจากทหาร คนละเรื่องคนละโลก จึงยิ่งเข้าใจว่าทำไมคนเรียกหานายทักษิณกลับมา แต่ก็นั่นแหละ

ข้อเท็จจริงแล้วนายทักษิณคงจะกลับมาไม่ได้ง่ายๆ ได้แต่เวิร์กโฟรมควิบ แสดงความคิดเห็นมุมมองต่อวิกฤตต่างๆ มาให้เราได้ฟังได้เข้าใจกัน จะบอกว่าคนเรียกหานายทักษิณเท่านั้นคงไม่ได้ แต่น่าจะต้องบอกว่า ประชาชนคนไทยต้องการผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์มีความทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบนายทักษิณ ไม่ต้องเป็นนายทักษิณก็ได้ เพราะความจริงเรามีคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดดี มากมาย จะทำอย่างไรให้คนแบบเดียวกันนี้เข้ามาเป็นผู้นำแทน มาบริหารบ้านเมืองแทนลุงแก่ๆ ที่รู้แต่เรื่องความมั่นคง พุดแต่เรื่องสวดมนต์ เรื่องเป็นคนดีมีศีลธรรม จนทำให้เราย้ายถิ่นไปทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะนี้ แล้วพุดกันตรงๆ ถ้าพวกลุงๆ ยิ่งอยู่ยาวนานมากเท่าไร คนไทยก็มีแต่คิดถึงทักษิณเรียกหานายทักษิณเท่านั้น แล้วคนที่ประชาชนไม่ต้องการ ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตของประเทศชาติได้ จะฝันทนอยู่ไปทำไมกัน

คนเคยเกลียด

ตอบ คนเคยเกลียด

ที่คุณบรรยายมาทั้งหมดเป็นพัฒนาการทางความคิดของคนไทยจำนวนมากที่เป็นเช่นนี้ เพราะสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่ที่เราต้องเผชิญจะทำให้เห็นความจริงชัดมากขึ้นๆ และบทสรุปที่ว่าพวกลุงๆ ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งคิดถึงทักษิณนั้นเป็นจริงที่สุด